

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 - BƯỚC CHUYỂN MÌNH VĨ ĐẠI CỦA LỊCH SỬ DÂN TỘC VIỆT NAM

MAI THỨC HIỆP* - TRẦN THỊ THÚY HÀ**

Tóm tắt: Đối với dân tộc Việt Nam, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đánh dấu bước chuyển mình vĩ đại. Thành quả của cách mạng Tháng Tám năm 1945 tiếp tục được Đảng và nhân dân Việt Nam phát huy mạnh mẽ. Trên cơ sở nhấn mạnh tính chất bước ngoặt mà Cách mạng Tháng Tám đã tạo nên, bài viết đề cập đến sự vận dụng, phát huy thành quả của cách mạng trong suốt 75 năm qua và đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ khóa: Cách mạng Tháng Tám; lịch sử dân tộc; Việt Nam.

Đặt vấn đề

Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối cứu nước, về giai cấp lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Sau 15 năm, Đảng đã trưởng thành từng bước, tiến hành chuẩn bị mọi mặt và khi thời cơ đến đã lãnh đạo, tổ chức quần chúng nhân dân tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thành công vào tháng 8 năm 1945. Cách mạng Tháng Tám thành công tạo nên một bước ngoặt đặc biệt quan trọng trong lịch sử dân tộc.

1. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - hiện thực hóa mục tiêu của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản

Từ giữa thế kỷ XIX, thực dân Pháp đã từng bước đánh bại triều đình phong kiến nhà Nguyễn. Tuy nhiên, các phong trào đấu tranh chống Pháp do một số văn thân, sĩ phu, tư sản, tiểu tư sản tổ chức, lãnh đạo, phong trào đấu tranh tự phát của nhân dân vẫn liên tiếp diễn ra, song chưa mang lại độc lập tự do.

Trong bối cảnh đó, Nguyễn Ái Quốc đã sớm nhận thức tính chất, yêu cầu của đất nước và thời đại, tuy trân trọng truyền thống dân tộc, kính yêu các nhà yêu nước tiên bối, nhưng Người cũng nhận thấy không thể đi theo con đường cứu nước kiểu phong kiến hay tư sản, quyết định sang phương Tây để tìm con đường cứu nước mới. Những năm tháng hoạt động trong phong trào công nhân, giúp cho Nguyễn Ái Quốc tiếp cận với chủ nghĩa Mác - Lênin, với cách mạng vô sản, nhận biết một tổ chức thực sự giúp đỡ các dân tộc bị áp bức đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc giành độc lập tự do là Quốc tế III. Người khẳng định “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”¹.

Sau khi tìm thấy “cẩm nang” cho cách mạng Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã tích cực truyền bá lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước, chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự ra đời của một chính đảng vô sản

* ** Học viện Chính trị khu vực I

¹ Hồ Chí Minh (2011), *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tập 12, tr. 30.

ở Việt Nam. Sản phẩm của quá trình chuẩn bị đó chính là sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 với Cương lĩnh chính trị đúng đắn, thể hiện sự kết hợp chặt chẽ giữa độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng, bế tắc về đường lối cứu nước, mở ra hướng đi mới cho cách mạng Việt Nam.

Chánh cương văn tắt của Đảng được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng năm 1930 “chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”² đồng thời xác định “Đảng Cộng sản là đội tiên phong của vô sản giai cấp, phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng”³; lực lượng cách mạng bao gồm: “... đại bộ phận dân cày, ... các đoàn thể thợ thuyền, ... tiểu tư sản, trí thức, trung nông, Thanh niên, Tân Việt... để kéo họ đi vào phe vô sản giai cấp. Còn đối với bọn phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư bản An Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng, ít lâu mới làm cho họ đứng trung lập. Bộ phận nào đã ra mặt phản cách mạng (Đảng Lập hiến, ...) thì phải đánh đổ”⁴. Cương lĩnh chính trị tháng 2 năm 1930 đã xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, con đường, biện pháp đối với cách mạng giải phóng dân tộc của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Con đường này tiếp tục được khẳng định trong Hội nghị Trung ương tám (từ ngày 10 đến 19/5/1941): “Trong lúc này, nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không

đòi lại được”⁵. Việc xác định con đường cứu nước đúng và kiên trì thực hiện một cách dũng cảm, sáng tạo là điều kiện quyết định cho thành công của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội, mở đầu bằng thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945.

2. Cách mạng Tháng Tám thắng lợi đã đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới

Ngay sau ngày thành lập, Đảng đã quy tụ, đoàn kết các giai cấp, tầng lớp yêu nước tạo thành lực lượng cách mạng to lớn và rộng khắp đẩy lên làn sóng đấu tranh mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ - Tĩnh. Mặc dù bị thực dân Pháp khủng bố, đàn áp nhưng cao trào Xô Viết Nghệ - Tĩnh đã giành được những thắng lợi nhất định, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng.

Sau cuộc đấu tranh gian khổ để bảo vệ và duy trì tổ chức, Đảng quyết định chuyển hướng sang đấu tranh đòi *dân sinh dân chủ* khi tình hình trong nước và thế giới có những chuyển biến mới. Phong trào cách mạng 1936-1939 được tổ chức dưới các hình thức hợp pháp, nửa hợp pháp rất linh hoạt, phong phú. Qua đó, đội ngũ đảng viên đã từng bước phát triển về số lượng và chất lượng, uy tín của Đảng không ngừng lan rộng và ăn sâu trong quần chúng.

Khắc phục hạn chế, từng bước giải quyết khó khăn, trong những năm vận động giải phóng dân tộc (1939-1945), dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hồ Chí Minh, Đảng đã phát huy vai trò của một tổ chức lãnh đạo tiên phong, giải quyết triệt để vấn đề dân tộc: “Trong lúc này quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết thảy. Chúng ta phải đoàn kết lại đánh đổ bọn đế quốc và bọn Việt gian đặng cứu giống nòi

² Hồ Chí Minh, *Sđd*, tr.1.

³ Hồ Chí Minh, *Sđd*, tr.3.

⁴ Hồ Chí Minh, *Sđd*, tr.3.

⁵ Đảng Cộng sản Việt Nam (2000), *Văn kiện Đảng toàn tập*. Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tập 7, tr.113.

ra khỏi nước sôi lửa nóng”⁶. Nhiệm vụ cách mạng thời kỳ này được chuyển hướng sang nhiệm vụ dân tộc. Đảng khẳng định: “Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”⁷. Đây chính là sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, đổi mới về tư duy chính trị, đánh dấu sự trưởng thành của Đảng trong lãnh đạo cách mạng. Cuối cùng mọi sự cố gắng, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã mang lại thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan bộ máy thống trị của phát xít Nhật và tay sai, kiến lập nền dân chủ cộng hòa, một nhà nước của dân, do dân và vì dân, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỷ nguyên độc lập, tự do, mở ra thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh.

Thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 đã chứng minh chủ trương, đường lối của Đảng là hoàn toàn đúng đắn, thể hiện rõ sự trưởng thành vượt bậc về tư duy cách mạng, về lãnh đạo chính trị, vượt qua bệnh ấu trĩ, tả khuynh, giáo điều trước đó, tạo thời cơ thuận lợi giành chính quyền trong cả nước. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã mở đường đưa dân tộc Việt Nam tiến thẳng vào kỷ nguyên mới trong lịch sử: Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp đè nặng trên đất nước Việt Nam trên 80 năm, ách thống trị của phát xít Nhật gần 5 năm, lật nhào ngai vàng phong kiến ngự trị ngọt chực thế kỉ như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân

Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một đảng mới 15 năm tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”⁸.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền, chính phủ hợp pháp hợp hiến được thành lập

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930, ngay lập tức đã bước lên vũ đài chính trị, nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo nhằm: “Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập, ...”⁹. Với ý chí và tinh thần đó, “Đảng đoàn kết lãnh đạo toàn dân kháng chiến cho đến thắng lợi, tranh lại thống nhất và độc lập hoàn toàn; lãnh đạo toàn dân thực hiện dân chủ mới, xây dựng điều kiện để tiến đến CNXH”¹⁰. Với mục tiêu đó, Đảng nhanh chóng trở thành nhân tố quyết định hàng đầu, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Sau 15 năm lãnh đạo phong trào cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thành công, nền dân chủ cộng hòa được thành lập. Uy tín của Đảng trước dân tộc khi ấy là tuyệt đối. Trong lời phát biểu tại lễ mừng Liên hiệp quốc gia, Bác viết “Nước Phật ngày xưa có những 4 đảng phái làm ly tán lòng dân và hại Tổ quốc. Nhưng nước Việt Nam ngày nay chỉ có 1 đảng phái là toàn dân quyết tâm giành độc lập”¹¹.

Vì lợi ích quốc gia, thực hiện chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy tinh thần

⁸ Hồ Chí Minh (2011), *Toàn tập*, tập 7, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tr.25.

⁹ Đảng Cộng sản Việt Nam (2000), *Văn kiện Đảng toàn tập*, tập 2, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.2.

¹⁰ Đảng Cộng sản Việt Nam (2000), *Sđd*, tr.37.

¹¹ Hồ Chí Minh (2011), *Toàn tập*, tập 4, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tr.169.

⁶ Hồ Chí Minh (2011), *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tập 3, tr.230.

⁷ Đảng Cộng sản Việt Nam (2000), *Văn kiện Đảng toàn tập*, tập 7, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.113.

dân chủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã kêu gọi tất cả các đảng phái, các nhân sĩ, trí thức, vua quan của chế độ cũ cùng tham gia chính phủ liên hiệp lâm thời. Trong *Thư gửi Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh* ngày 6/12/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Xin mời các đồng chí Quốc dân Đảng tham gia việc Tổng tuyển cử ở các nơi”¹².

Ngày 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử diễn ra. Vì sao phải tổng tuyển cử: “Do Tổng tuyển cử mà toàn dân bầu ra Quốc hội. Quốc hội sẽ cử ra Chính phủ. Chính phủ đó thật là Chính phủ của toàn dân”¹³. Lần đầu tiên trong lịch sử người dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt nam, nữ đều được hưởng quyền bầu cử và ứng cử. Cử tri cả nước đã nô nức đi bỏ phiếu, bầu đại biểu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chủ tịch Hồ Chí Minh ứng cử ở Hà Nội và đã trúng cử với số phiếu cao nhất là 98,4%. Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội tuyên bố “Chủ tịch Hồ Chí Minh xứng đáng với Tổ quốc” và trao cho Người quyền thành lập Chính phủ mới - Chính phủ Liên hiệp kháng chiến. Tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Hiến pháp 1946). Như vậy, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ, đã thiết lập một nhà nước dân chủ và pháp quyền, chấp nhận một chế độ nhiều đảng với một chính phủ liên hiệp.

Trước thách thức của lịch sử, các đảng phái đối lập lần lượt rời bỏ hàng ngũ kháng chiến, chạy theo và làm tay sai cho đế quốc. Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh, đã kiên gan, bền trí, sáng suốt dẫn đường cho quốc dân đi. Chính quyền đã thuộc về nhân dân, nhân dân tin tưởng trao sứ mệnh đảng cầm quyền cho

Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng đã “trở thành hình thức tổ chức cao nhất của quần chúng lao động, hiện thân của trí tuệ, danh dự và lương tâm của dân tộc... Đảng... đã được nhân dân tin tưởng, được nhân dân coi là đội tiên phong giác ngộ của mình. Đảng... đã biết khơi nguồn lực lượng và sức sáng tạo của nhân dân không bao giờ cam chịu chế độ nô lệ và ách thuộc địa...”¹⁴.

4. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 tạo tiền đề về quan hệ đối ngoại của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Trong giai đoạn 1941 - 1945, Hồ Chí Minh đã nỗ lực tìm cách thiết lập mối liên hệ với lực lượng Đồng minh chống phát - xít, để cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam hòa nhập và trở thành một phần trong cuộc đấu tranh chung của toàn nhân loại. Những tiếp xúc của Người với lực lượng Mỹ được thiết lập từ tháng 3 - 1945, sau sự kiện trung úy phi công William Shaw được Việt Minh cứu thoát, ngày 2-11-1944, và đưa trở lại Côn Minh trao trả cho Mỹ. Ở Côn Minh, Hồ Chí Minh đã gặp những người chỉ huy lực lượng Mỹ ở đây và đã nhận được sự ủng hộ cho cuộc kháng chiến chống Nhật của Việt Minh. Niềm tin ban đầu giữa Việt Minh và quân đội Mỹ đã được Hồ Chí Minh gây dựng. Đề nghị quân đội Mỹ giúp đỡ vũ khí, huấn luyện quân sự của Việt Minh để chống phát xít Nhật đã được hai bên thỏa thuận. Ngay sau đó Việt Nam đã đón tiếp một đơn vị thuộc lực lượng OSS tại Tân Trào. Đơn vị mang tên Con nai (Deer Team) đến huấn luyện quân đội Việt Minh cách dùng vũ khí Mỹ và giữ liên lạc với đồng minh ở Côn Minh. Tại Nà Lừa, Tân Trào, bên cạnh lán của Hồ Chí Minh, có một lán dành riêng cho những chiến sỹ đồng minh như K.Thomas, F.Tan, D.Phelan, Zielski, H.Prunier, P.Hoagland, Mạc Sin...

¹² Hồ Chí Minh, *Sđd*, tr.133.

¹³ Hồ Chí Minh, *Sđd*, tr.153.

¹⁴ Hồ Chí Minh, *Sđd*, tr.412 - 413.

Đại đội Liên quân Việt - Mỹ được thành lập. Việc hỗ trợ trang bị và huấn luyện chiến đấu cho một lực lượng du kích trên dưới 100 người địa phương trong vùng núi rừng Việt Bắc không giữ vai trò đáng kể về mặt quân sự trong việc kết thúc chiến tranh với Nhật ở Đông Dương. Nhưng điều quan trọng hơn của những mối quan hệ với lực lượng Mỹ mà Hồ Chí Minh chủ trương thiết lập chính là tăng thêm lực lượng ngoại giao, uy thế chính trị của Việt Minh để giành độc lập cho dân tộc và tạo ra những tiền đề cho việc xác lập vị thế của nước Việt Nam độc lập trên trường quốc tế sau này.

5. Thành quả của cách mạng Tháng Tám năm 1945 được giữ vững là tiền đề cho những thắng lợi của dân tộc Việt Nam trong 75 năm qua

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, thực dân Pháp ngay lập tức quay trở lại xâm lược. Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: "Cuộc cách mạng Đông Dương lúc này vẫn là cuộc cách mạng dân tộc giải phóng. Cuộc cách mạng ấy đang tiến diễn, nó chưa hoàn thành vì nước ta chưa hoàn toàn độc lập. Nhiệm vụ cứu nước của giai cấp vô sản chưa xong, giai cấp vô sản phải hăng hái kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng ấy. Khẩu hiệu vẫn là Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết"¹⁵.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục con đường đã lựa chọn, nhân dân Việt Nam với sự ủng hộ của nhân dân thế giới đã tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, với đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, hoàn thành nhiệm vụ mà Cách mạng Tháng Tám đã đặt ra là bảo vệ độc lập dân tộc. Tinh thần Cách mạng Tháng Tám, những thành tựu trong xây dựng chế độ

dân chủ nhân dân là những điều kiện cơ bản để nhân dân Việt Nam tiếp tục đánh thắng thực dân Pháp, can thiệp Mỹ, giải phóng hoàn toàn Miền Bắc.

Sau năm 1954, đế quốc Mỹ đã tiếp tay cho thực dân Pháp, trực tiếp can thiệp vào Đông Dương, dẫn dắt hất chân Pháp, thiết lập chế độ thực dân mới ở Việt Nam, Lào và Campuchia. Mỹ sử dụng quân viễn chinh, bom đạn, phương tiện chiến tranh hiện đại và "viện trợ" kinh tế nuôi dưỡng chính quyền tay sai, hòng bóp chết cách mạng ở Miền Nam; đánh phá, ngăn chặn sự chi viện của hậu phương lớn Miền Bắc. Nhân dân thế giới, kể cả nhân dân Mỹ, nhiệt liệt ủng hộ Việt Nam, lên án gay gắt cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa của Mỹ tại Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta quyết tâm bảo vệ thành quả Cách mạng tháng Tám 1945, đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, thực hiện lời dạy của Bác Hồ: "Không có gì quý hơn độc lập tự do!". Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nhân dân ta đã hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, giải phóng Miền Nam, thống nhất Tổ quốc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Có thể khẳng định rằng, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tinh thần Cách mạng Tháng Tám 1945 nhiều lần được tái hiện, nhiều bài học kinh nghiệm của cuộc Cách mạng Tháng Tám được vận dụng sáng tạo.

Sau tháng 4-1975, nhân dân Việt Nam không được hưởng một nền hòa bình trọn vẹn. Đất nước bước vào thời kỳ xây dựng, những khuyết điểm của mô hình, cơ chế quản lý không phù hợp, hậu quả của chiến tranh cùng với sự nôn nóng duy ý chí trong việc điều hành nền kinh tế đã dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội sâu sắc. Đảng Cộng sản Việt Nam đã kịp thời nhận thức được tình

¹⁵ Văn kiện Đảng về kháng chiến chống Pháp (1945 - 1950), tập 1, Nxb. Sự thật, Hà Nội, tr. 30-31.

hình và tìm giải pháp để từng bước vượt qua khủng hoảng, chuyển nền kinh tế vào thể ổn định và phát triển đúng hướng, đạt nhiều thành tựu trong đổi mới toàn diện. Qua gần 35 năm đổi mới, đất nước đã trở thành một nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa - xã hội có bước phát triển; đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi theo chiều hướng tốt lên. Chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được bảo vệ vững chắc. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Những thành tựu to lớn đó được bắt đầu từ cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 trong mùa thu đánh dấu bước ngoặt lịch sử của dân tộc.

Kết luận

Trong bối cảnh thời đại chung của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Á - Phi - Mỹ la tinh, Đông Nam Á nói riêng, với thời cơ thuận lợi giống nhau, Cách mạng Tháng Tám 1945 ở Việt Nam với sự chuẩn bị chu đáo đến mức

nghệ thuật đã nổ ra đúng lúc, kịp thời cơ và thắng lợi triệt để. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Trải qua 75 năm, những bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo Cách mạng Tháng Tám thành công còn nguyên giá trị và luôn được phát huy, vận dụng triệt để. Trong bối cảnh khu vực và quốc tế hiện nay, toàn Đảng và toàn dân tộc phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám với "Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt... là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa... Kiên định phải gắn liền với sáng tạo và sáng tạo phải trên cơ sở kiên định phù hợp với thực tiễn, với yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước"¹⁶ tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào thời kỳ mới. ■

Tài liệu tham khảo:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2000), *Văn kiện Đảng toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tập 2, 7, 12.
2. Hồ Chí Minh (2011), *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tập: 3, 4, 7, 9, 12.
3. Lê Duẩn (1970), *Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới*, Nxb. Sự thật, Hà Nội.
4. Nguyễn Phú Trọng (2020), *Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới*, <https://nhandan.com.vn>
5. *Văn kiện Đảng về kháng chiến chống Pháp (1945-1950)*, tập 1, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1986.

¹⁶ Nguyễn Phú Trọng (2020), *Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới*, <https://nhandan.com.vn>